

Xây dựng thương hiệu hiện nay đang được chú trọng các doanh nghiệp quan tâm. Không chỉ những doanh nghiệp lớn mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng hiểu rõ về tầm quan trọng của thương hiệu. Thương hiệu có danh tiếng, hiệu quả sẽ giúp các sản phẩm đá viên của bạn phát triển mạnh mẽ.

Phần 1, đã đề cập đến 1 số cách xây dựng thương hiệu để bạn biết mà hiệu quả. Chúng ta xem tiếp những cách thức hiệu quả khác nhé!

**Xem thêm:** [14 Cách Tiếp Nhận Trong Xây Dựng Thương Hiệu Cho Các Sản Phẩm Đá Viên Hiệu Quả P1](#)

Doanh nghiệp A sản phẩm đá viên tốt, doanh nghiệp B, C, D... sản phẩm đá viên cũng tốt. Vậy khách hàng sẽ chọn ai?

Vâng, tất nhiên doanh nghiệp nào nằm trong tâm trí khách hàng, doanh nghiệp sẽ được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

## 8. Danh thiếp ( cardvisit ) - Các Sản Phẩm Đá Viên

**Danh thiếp của bạn phải tiếp cận 1 cách chuyên nghiệp nhất, nó sẽ mang biểu tượng logo, tên doanh nghiệp, địa chỉ website và thông tin liên lạc. Ngoài ra, nên sử dụng danh thiếp với 2 mặt thể, có mùi thơm, để khách hàng luôn luôn ghi chúng. Hơn nữa, danh thiếp như giấy nhún, để bạn mang và tìm mùi thơm rất có thể để khách hàng ghi trong chiếc ví của mình.**

## **9. Các biểu tượng kinh doanh của công ty- Các Sản Phẩm Đá Viên**

**Hãy chắc chắn rằng logo, thông tin liên lạc cũng như địa chỉ Website xuất hiện trên các biểu tượng liên quan đến các sản phẩm đá viên như hóa đơn, bao bì, giấy biên nhận... Tất cả sẽ khiến bạn hàng của bạn trở nên chuyên nghiệp, đáng nhớ trong mắt khách hàng và đóng vai trò như một lợi ích khéo léo khách hàng để bạn thăm lợi ích của bạn.**



Rất nhiều cách hiệu quả để xây dựng thương hiệu bền vững

## 10. Các quà tặng quảng cáo - Các Sản Phẩm Đá Viên

Danh tiếng thương hiệu của bạn được biết đến bởi điều gì? Bạn muốn danh tiếng thương hiệu của mình được biết đến bởi điều gì?

Ví dụ: Nếu bạn kinh doanh đá viên, bạn có thể cân nhắc tặng khách hàng khăn giấy ướt có logo thương hiệu và địa chỉ website của bạn (giống các hãng hàng không).

Những sản phẩm có gắn logo thương hiệu như chai nước (giống các chai nước đi kèm trên ô tô cho khách) như một món quà cảm ơn hoặc quà khuyến mãi. Điều này sẽ được sử dụng và khéo léo gắn thông điệp vào tiềm thức khách hàng của bạn khi mọi lúc mọi nơi.

## 11. Tạo ra video - Các Sản Phẩm Đá Viên

Video là loại hình phổ biến nhất của quảng cáo ngày nay. Bạn có thể làm những đoạn video ngắn gửi kèm giá cả phải chăng rồi chia sẻ video của mình lên các trang mạng xã hội và trên website của mình...Bí quyết ở đây là tạo 1 video hữu ích, thú vị và phù hợp với thương hiệu của bạn.

### Sản phẩm đá viên

Của bạn. Tối thiểu, cứ khoảng 1 tháng làm ra 1 video, để thương hiệu của mình luôn luôn gây ấn tượng với khách hàng.

## 12. Tạo ra những nội dung bài viết sáng tạo - Các Sản Phẩm Đá Viên

Đây là cách trở nên khác biệt so với các đối thủ của bạn bằng việc định vị mình là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Rồi thì ưu tiên cho doanh nghiệp như đã tạo nên những bài viết, những nội dung theo dõi và khách hàng trung thành cho mình bằng cách tạo nên và chia sẻ nội dung qua blog, website.



Viết bài viết hay và có ích cho khách hàng cũng góp phần quảng bá thương hiệu

## 13. Giới thiệu cảm ơn - Các Sản Phẩm Đá Viên

Tiêu đề, phong bì, tem thư là những phương pháp dễ dàng truyền tải thông điệp của bạn cũng như địa chỉ website. Ví dụ: *những gói miễn phí vận chuyển có logo và địa chỉ website cho khách hàng tận hưởng và miễn phí mua hàng*. Cách thể hiện lòng biết ơn thông qua những khi khách hàng trung thành với thương hiệu của công ty bạn.

## 14. Marketing qua email - Công ty Sản xuất Đá Viên

Lập 1 danh sách email bằng việc hỏi khách hàng địa chỉ email của họ từ website, mạng xã hội của công ty hay trực tiếp từ công ty của bạn.

Đây là cách tốt để duy trì sự tương tác liên tục với khách hàng với thông tin khuyến mãi, giảm giá, tri ân... Chìa khóa cách này là hãy gửi email chuyên nghiệp và hấp dẫn. Tuy nhiên, không gửi quá thường xuyên để tránh làm phiền khách hàng nhưng vẫn để họ luôn nhớ đến bạn.

Trước khi bắt tay cho kế hoạch vào bắt đầu gửi ý nào ở phía trên, bạn nên tìm hiểu một số câu hỏi cho chính mình để chắc chắn bạn đã nắm bắt đúng cách:

Xem thêm : [Các Chiến lược Tiếp cận Khách hàng Khi Xác định Kinh doanh Đá Viên](#)

Kinh doanh đá viên cũng thế, công tác chuẩn bị rất quan trọng, nó quyết định nên việc kinh doanh của bạn sau này có thuận lợi hay không.

A. Khách hàng ai là khách hàng mục tiêu mà bạn quan tâm? Họ bao nhiêu tuổi, giới tính, sở thích làm gì? Sau khi hỏi thì hãy tìm hiểu những câu hỏi đó để nắm bắt những hoạt động quảng cáo nào sẽ hấp dẫn với đa số khách hàng của mình.

B. Chi phí marketing nào phù hợp với công ty **kinh doanh đá viên** của bạn? Câu trả lời này sẽ giúp bạn ưu tiên các cách tiếp cận nào để có thể tận dụng tối đa ngân sách.

Ngoài ra, những hoạt động miễn phí, không tốn kém như *mạng xã hội, website, email* có thể là cách hiệu quả để nắm bắt và tiếp cận khách hàng rộng rãi.

C. Làm sao để đo lường được chi phí và thời gian cách quản lý các công việc? Khía cạnh này sẽ giúp bạn quyết định những công việc nào nên tiếp tục làm, công việc nào thì không.

Hãy viết về 2 phần của bài viết, bạn sẽ thực hiện được 1 kế hoạch xây dựng thợ ng hi u bạn viết.

Nếu bạn hoặc người quen của mình có nhu cầu mua **máy làm đá, máy làm kem** hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

**Trụ Sở Tập đoàn Hi Âu tại Hà Nội:**

**Địa chỉ: Số 72 Miếu Đền, Mỗ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội**

**Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989**